

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ ตามกรอบแนวทาง อพ.สธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานด้านวิชาการ สนับสนุนความร่วมมือกับเครือข่ายและชุมชนในท้องถิ่น เสริมสร้างและ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทรัพยากร เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากร อย่างยั่งยืน (ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2565 ส่วนใหญ่เป็นงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในภาพรวมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนำไปสู่เป้าหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรตามแนวพระราชดำริฯ ภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบ การสร้างจิตสำนึก โดยผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลาย ทางชีวภาพ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ดำเนินการรวบรวม ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและจัดทำเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกพื้นที่นำร่อง จำนวน ๔ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่มรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง พื้นที่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเขียว และพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี (สถานตากอากาศ บางปู) หลังจากนั้นได้พัฒนาระบบต้นแบบการแสดงผลพื้นที่นำร่องที่มีความสำคัญด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพ ใน ๔ พื้นที่นำร่อง โดยแสดงผลภายใต้เว็บไซต์คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (TH-BIF) และสามารถรองรับข้อมูลสำรวจที่พัฒนาการสำรวจข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Line Official THBIF Journey

กรอบการสร้างจิตสำนึก ในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและ นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานนโยบายฯ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลาย ทางชีวภาพคือชีวิต” (Biodiversity is life) เพื่อนำเสนอความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในการ ดำรงชีวิตและวิถีชุมชนกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ดำเนินโครงการ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์บ้านทานบให้เกิดความยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม ของประชาชน ตำบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสนับสนุนชุมชนในเชิงรับรู้คุณค่าและใช้ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพ การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นาเพื่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง ทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพัฒนา องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อสร้าง ความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนากลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรให้เข้มแข็ง ฟึ่งตนเองได้ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร และ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่รอบป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ผังตะวันออก จังหวัดสระแก้ว เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่รอบป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่